



อาสาสมัครชาวจีน ช่วยชีวิตแมวนับ 1,000 ตัวที่กำลังจะถูกส่งไปแล่นเนื้อยังภัตตาคารในกว่างตง ประเทศจีน  
หลังจากรถที่บรรทุกแมวพวกนี้มาประสบอุบัติเหตุระหว่างทาง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา เว็บไซต์ฮัฟฟิงตันโพสต์ ของอังกฤษ ได้รายงานว่า อาสาสมัครกู้ภัยในท้องถิ่นเมืองฉางซา ประเทศจีน ได้ช่วยชีวิตแมวนับพันตัว  
ที่กำลังจะถูกขนไปฆ่า หลังจากรถที่ซึ่งบรรทุกพวกมันมาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น โดยแมวเหล่านี้ถูกขังอยู่ภายในกรงกว่า 40 กรงบนรถบรรทุกซึ่งมุ่งหน้าไปยังมณฑลกว่างตง  
ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อนำไปขายยังภัตตาคารและแล่นเนื้อนำมาปรุงอาหาร

โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่รถบรรทุกถูกชนและคนขับรถได้ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล  
ขณะที่แมวนับพันตัวเหล่านี้ยังคงถูกทิ้งให้อยู่ภายในกรงที่ปราศจากน้ำและอาหาร เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 วัน ซึ่งหลังจากที่พวกมันถูกพบ เจ้าหน้าที่ตำรวจ หวังอี้จิง  
และคนอื่น ๆ ก็ได้ช่วยกันนำเรื่องนี้ขึ้นโปสเตอร์ประกาศลงใน เว็บไซต์เวibo ไมโครบล็อกยอดนิยมของจีน เพื่อหาอาสาสมัครมาช่วยเหลือแมวเหล่านี้

จากข้อมูลของเว็บไซต์ แคร่ ฟอรั่ โซนีส แอนิมอล พบว่า มีชาวบ้านหลายสิบคนได้เข้ามายังสถานที่เกิดเหตุทันที เพื่อช่วยเหลือแมวที่กำลังหิวโหยและขาดน้ำเหล่านี้

พร้อมทั้งยังช่วยกันเจรจาขอซื้อแมวมาจากเจ้าของธุรกิจขนส่งแมว นอกจากนี้ กลุ่มอาสาสมัครยังได้ช่วยเหลือพวกมันโดยป้อนอาหาร น้ำ และนมให้ ก่อนที่จะส่งพวกมันไปที่สมาคมคุ้มครองสัตว์เล็กในฉางซาเพื่อทำการรักษาต่อไป ขณะที่แมวบางตัวก็ได้เหล่าอาสาสมัครพวกนี้รับกลับไปเลี้ยงที่บ้าน

ขณะที่นักเรียกร้องสิทธิสัตว์ยังคงเดินทางทำกิจกรรมประท้วงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 1 ปี เนื่องจากเหล่าพ่อค้ายังคงขายแมวให้แก่ภัตตาคารของจีน ตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีกฎหมายระบุว่า พฤติกรรมเหล่านี้คืออาชญากรรม ก็ยังมีผู้หาแมวมาขายให้แก่ตลาดค้าเนื้อแมวเป็นจำนวนมาก โดยขายพวกมันในราคาเพียงตัวละ 1 - 2 ดอลลาร์ (หรือประมาณ 30-60 บาท) ให้แก่พ่อค้าคนกลางซึ่งจะส่งพวกมันไปยังภัตตาคาร ซึ่งจากรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นระบุว่า ในประเทศจีนมีแมวถูกบริโภคมากถึงปีละประมาณ 4 ล้านตัว

อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าเหตุการณ์นี้แทบจะเป็นครั้งแรกที่มีการร้องขอความช่วยเหลือให้แก่แมวที่กำลังจะถูกนำไปแล่นเนื้อ สำหรับในปีที่ผ่านมา ตำรวจท้องถิ่นในจีน ก็ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือและนำแมวออกมาจากตลาดค้าเนื้อ โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ตำรวจเมืองซูโจว ก็ได้เรียกรถบรรทุกที่ไม่ติดทะเบียนเข้าตรวจสอบ หลังได้ยินเสียงร้องเหมียว ๆ ดังมาจากในรถ ซึ่งเจ้าหน้าที่ถึงกับทำอะไรไม่ถูกเมื่อพบแมวจำนวนมาก จนกระทั่งมีอาสาสมัครเดินทางมาเพื่อเจรจาซื้อแมวพวกนั้นจากคนขับรถ